

Thôn văn hóa BÊN NÚI RỒNG

NGUYỄN TIẾN NÊN



Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại Lễ đón nhận Bằng công nhận thôn văn hóa Thợ Sơn (xã Quảng Đông) Ảnh: N.T.N

Nằm cạnh bãi biển thuộc vịnh Hòn La, tựa lưng vào núi Rồng, có Vũng Chùa - Đảo Yến - địa danh được cả nước biết đến là nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại kính yêu của dân tộc; vừa qua, thôn Thợ Sơn xã Quảng Đông vinh dự được UBND huyện (Quảng Trạch) công nhận Thôn văn hóa.

Thợ Sơn hình thành cách đây khoảng 400 năm, có diện tích tự nhiên gần 500ha, dân số 290 hộ, 970 nhân khẩu. Trải qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Thợ Sơn chịu nhiều đau thương, mất mát do địch càn quét, đốt phá. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi đây từng hứng chịu nhiều bom đạn phong tỏa, hủy diệt của giặc Mỹ, nhất là trong chiến dịch vận tải Hòn La năm 1972. Những năm đầu sau chiến tranh, xuất phát điểm của Thợ Sơn gần như về số

không, cộng thêm thiên nhiên khắc nghiệt, bão tố, hạn hán, đất đai khô cằn bạc màu, cây trồng kém phát triển, thu nhập bấp bênh... đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2003, Dự án Khu công nghiệp (KCN) Cảng biển Hòn La chính thức khởi động, đã đưa vào lòng người dân Thợ Sơn niềm phấn khởi về một cuộc đổi đời. Nhưng cũng chính từ đây, cán bộ nhân dân Thợ Sơn bắt đầu những khó khăn mới, đó là cuộc vận động di dời tái định cư, bàn giao mặt bằng đất thổ cư và phần lớn đất canh tác cho KCN. Theo một số đồng chí lãnh đạo xã Quảng Đông, Thợ Sơn là thôn phải bàn giao nhiều nhất diện tích cho KCN. Đây là một quá trình lãnh đạo có sự phối hợp tốt giữa chi bộ, ban cán sự, ban công tác mặt trận và các đoàn thể trong hơn 7 năm để đạt được sự đồng thuận của nhân dân. Từ khi nơi ăn

chốn ở và việc làm của nhân dân đi vào ổn định, sau hơn 5 năm vượt bao gian nan thử thách, đồng sức đồng lòng thực hiện Nghị quyết của chi bộ về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thôn Thọ Sơn đã được UBND huyện Quảng Trạch công nhận và trao tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” giai đoạn 2015-2016.

Chính từ những kết quả của phong trào đã đưa lại sự đổi thay tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Dù diện tích canh tác không còn đáng kể nhưng nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và sử dụng giống mới, tổng sản lượng lương thực vẫn đạt từ 150-200 tấn/năm; đàn gia súc hơn 1.000 con, trong đó có 300 con trâu bò; đàn gia cầm khoảng 5000 con cùng nhiều vật nuôi khác như dê, nhím, thỏ, cá nước ngọt, nước lợ v.v... Thực hiện các dự án phủ xanh đất trống đồi trọc và chủ trương phát triển nguồn lợi từ rừng, nhân dân đã tích cực trồng trên 100ha cây nguyên liệu, tăng thu nhập đáng kể. Bà con cũng đã mua sắm trên 20 tàu thuyền đánh bắt hải sản, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động có thu nhập cao. Đẩy mạnh phát triển ngành nghề, trong thôn có 5 tổ thợ nề, 2 xưởng chế biến mộc dân dụng thu hút trên 100 lao động cùng một số lượng lớn lao động vào làm việc tại 6 nhà máy thuộc KCN. Trong thôn có 1 doanh nghiệp tư nhân với 40 công nhân, 2 cơ sở thu mua chế biến hải sản, 2 nhà nghỉ, 12 ô tô, 30 cơ sở dịch vụ các loại và một số hộ phục vụ máy nông nghiệp như máy gặt, tuốt lúa, làm đất... Tất cả đã tạo việc làm cho hơn 80% số người trong độ tuổi lao động. Tổng thu các mặt ước đạt 22 tỷ đồng/năm, bình quân đầu người 23 triệu đồng/năm. Điểm đáng mừng, Thọ Sơn đã hoàn thành xóa nhà tạm năm 2005, hiện có 80,5% hộ gia đình có nhà ở kiên cố. Từ lâu thôn không còn hộ đói, riêng hộ nghèo năm 2017 còn dưới 10%, gồm các hộ đơn thân, tuổi cao sức yếu.

Bằng hình thức huy động sức dân, Thọ Sơn đã xây dựng Nhà văn hóa thôn, trạm truyền thanh, sân khấu biểu diễn văn nghệ, sân bóng đá, bóng chuyền. Số gia đình được công nhận Gia đình thể thao 3 năm liên tục đạt gần 45%. Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách khá hiệu quả thông qua hệ thống truyền thanh và các hội nghị. Nhờ đó người dân luôn chấp hành đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,

pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước tại địa phương. Những năm qua thôn không có người mắc tệ nạn xã hội hoặc vi phạm pháp luật. 100% số hộ thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt hơn 87%, trong đó có 180 hộ đạt 3 năm liên tục. Là địa bàn trung tâm của KCN, nhân dân Thọ Sơn đã ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường, đường làng, ngõ xóm luôn phong quang sạch sẽ. 100% người dân đã có nước sạch sử dụng. Việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được 100% số hộ hưởng ứng tích cực, từ đó đã hoàn thiện khá tốt các tiêu chí về điện lưới, đường giao thông, hệ thống thủy lợi, nhà ở, cơ sở vật chất văn hóa xã hội và giảm nghèo hiệu quả...

Nhận thức tốt ý nghĩa của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hoạt động này ngày càng đưa lại hiệu quả thiết thực. 100% con em trong độ tuổi đến trường, đạt chuẩn phổ cập THCS, 95% phổ cập THPT, tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học ngày càng cao, riêng 2 năm 2015 và 2016 đã có 13 em thi đỗ đại học, 18 em vào các trường cao đẳng. Từ lâu thôn không có người mắc các loại dịch bệnh, không còn tình trạng sinh con thứ ba. Công tác hòa giải cơ sở được thực hiện tốt. Đặc biệt, trong quá trình xảy ra sự cố môi trường biển năm 2016, nhân dân Thọ Sơn vẫn yên tâm, tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà nước, giữ gìn ổn định an ninh trật tự, không khiếu kiện đông người, vượt cấp... Thanh niên trong độ tuổi hằng hái khám tuyển và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Chi bộ Thọ Sơn có 31 đảng viên, hằng năm đều đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh”, các tổ chức đoàn thể hoạt động tích cực, đạt chỉ hội tiên tiến trở lên...

Việc tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Thôn văn hóa của thôn Thọ Sơn đã thực sự trở thành ngày hội của cán bộ, nhân dân trong thôn. Các chương trình giao lưu thể thao, văn nghệ diễn ra sôi nổi. Tin tưởng rằng với quyết tâm của bà con, Thọ Sơn ngày càng đổi mới, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là điểm đến của du khách gần xa trong hành trình về thăm Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các điểm du lịch tâm linh, du lịch sinh thái ở khu vực bắc Quảng Bình ■

N.T.N